

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TẾT TRUNG THU
Chủ đề nhánh: Đồ dùng đồ chơi của lớp Tuần 4: Từ ngày 30/9 đến 04/10/2024

Thứ H động	T. gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ chào cô mẹ, chào cô giáo, cất ba Video đặt câu hỏi để trẻ trả lời về trường mầm non, đồ dùng đồ dùng	
Thể dục sáng	80 - 90 phút	Nội dung	* Mục tiêu
		Hô hấp: Gà gáy	Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ
		Tay: ` Vỗ hai tay vào nhau (phía trước, sau, trên đầu)	chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp bài hát
		Bụng: Nghiêng người sang trái, Sang phải.	* Chuẩn bị:
		Chân: Bật tại chỗ	Vòng TD, trang phục gọn gàng
		Tập thể dục theo nhịp bài hát: Trường	
Hoạt động học	30 – 40 phút	THỂ DỤC	KPXH
		<i>Bật tại chỗ(3t)</i>	Đồ dùng, đồ chơi của lớp
		<i>Bật liên tục về phía trước (4t)</i>	
		<i>Bật liên tục vào vòng(5t)</i>	
Chơi ngoài trời	35 – 45 phút	QSCMD: QS cây ôi, cây ban, trải nghiệm nhổ cỏ vườn rau.	
		TCVĐ: Nấp cho kín, thi xem ai nhanh, xâu hạt, chạy tiếp sức.	
		CTYT: Chơi với vòng, hạt hạt, bóng, màu nước, lá cây, sỏi.	
Chơi hoạt động ở các góc	40- 50 phút	* Nội dung	* Mục tiêu
		Góc PV: Bác sĩ, bán hàng, cô giáo	Trẻ chơi thành thạo công việc của bác sĩ, bán hàng, cô giáo.
		Góc XD: Xây mô hình trường MN, Xây lớp học mầm non.	Trẻ phân biệt được các khu vực lớp học, sân chơi, trồng cây, sân
		Góc NT: Vẽ tô màu tranh về đồ dùng, đồ chơi của bé.	Biết cầm bút vẽ và tô màu tranh một số đồ dùng, đồ chơi của lớp.
		Góc TN: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh.	Biết cầm bình lấy nước tưới cây và lau lá cây, xới đất cho cây.
Ăn trưa	60 - 70 phút	- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ Cô giới thiệu món ăn . DTV: Com tẻ, Thịt đậu sốt cà chua , Canh rau	
Ngủ trưa	140 - 150 phút	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ tự lấy gối khi ngủ, cô cho trẻ	
Ăn phụ	20 - 30 phút	- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ trong khi ăn , động viên trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	DTV: Quả bóng, đu quay	LQKTM: Thơ: Làm đồ chơi
		Câu: Quả bóng hình tròn (3t)	Trẻ chơi theo ý thích
		Quả bóng màu đỏ dùng để đá (4t)	Nêu gương bình cờ
		Em thích chơi đu quay (3t)...	
		Trẻ chơi theo ý thích	
Nêu gương bình cờ			
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, cho trẻ xem video về cách thoát khỏi biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ . Trao	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 09 /9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2024
*** Giáo viên dạy sáng: Lò Thị Ngân * Giáo viên dạy chiều: Lò Thị Thủy**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
cất ba lô vào tủ.Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi của lớp, cho trẻ xem tranh, ảnh đồ chơi của bé. <i>Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát đồ dùng, đồ chơi ...</i> Diêm danh trẻ.		
* Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều		
* Trọng động: Tập các động tác theo nhịp hô		
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi lá và gió và nhẹ nhàng đi vào lớp chúng cháu là trường mầm non		
VĂN HỌC	KNXH	TẠO HÌNH
Thơ: Làm đồ chơi	Bé làm trực nhật	Nặn đồ chơi của bé (ĐT)
* Chuẩn bị	* Tổ chức hoạt động	
Sách ,vở, bút, bộ đồ nấu ăn, bán hàng	Cô thảo luận với trẻ về các góc chơi, cho trẻ cài thẻ vào góc chơi trẻ thích và về nhóm lấy đồ chơi ra chơi, cô đến từng nhóm gợi ý cho trẻ nhận vai chơi và thể hiện hành động chơi	
Khô gỗ, nút nhựa, gạch nhựa, bộ xếp nút, cây, hoa	Cô gợi ý để trẻ liên kết các góc chơi, cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ, động viên trẻ thể hiện vai chơi	
Giấy vẽ, bút màu, tranh vẽ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tô màu	Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt	
Cây hoa, cây cảnh, bình tưới nước, xeng...	Yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi, Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định	
<i>sinh. Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn ,ăn từ tốn, nhai kỹ, uống nước đã đun sôi.</i>		
cải... nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu. Giúp trẻ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.		
ăn hết xuất.		
TCM: Đi siêu thị mua sắm	Hoạt động góc thư viện	Vệ sinh đồ dùng
Trẻ chơi theo ý thích	Trẻ chơi theo ý thích	Biểu diễn văn nghệ cuối
Nêu gương bình cờ	Nêu gương bình cờ	Chủ đề
		Chơi theo ý thích
		Bình cờ phát phiếu bé ngoan
nguy hiểm <i>khi người lạ bế ẵm cho kẹo, bánh, uống nước ngọt , rủ đi chơi . Trẻ nhận</i> <i>đôi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân trả trẻ.</i>		

